
Cofnodion 
Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion 
Corfforaethol 
 
Dyddiad: Dydd Llun, 15 Tachwedd 2021 
 
Amser: 4.00 pm 
 
Bresennol: Cynghorwyr C Evans (Cadeirydd), M Al-Nuaimi, C Ferris, Y Forsey, I Hayat, 

M Linton, J Richards and M Whitcutt 
 
Yn bresennol:  Rhys Cornwall (Cyfarwyddwr Strategol - Trawsnewid a Chanolfan Gorfforaethol), 

Gareth Price (Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio), Tracy McKim (Pennaeth Pobl, 
Polisi a Thrawsnewid), Kate Osment, Shaun Powell (Rheolwr Hwb Cudd-
wybodaeth Casnewydd), Neil Barnett (Swyddog). a Louise A Thomas (Swyddog) 

 
Ymddiheuriadau: Cynghorwyr J Hughes 
 
 
 
1 Ymddiheuriadau  

 
None. 
 

2 Datgan diddordeb  
 
None. 
 

3 Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf  
 
Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Medi 2021 fel cofnod gwir a chywir. 
 

4 Adolygiadau Canol Blwyddyn o Gynllun Gwasanaeth 2021/22  
 
Cyfraith a Rheoleiddio 
Gwahoddedigion: 

- Gareth Price – Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio 
- Cynghorydd Ray Truman - Aelod Cabinet dros Drwyddedu a Rheoleiddio 

 
Rhoddodd Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio gyflwyniad byr i adolygiad canol blwyddyn y 
Cynllun Gwasanaeth. Roedd yr adroddiad yn nodi bod y Maes Gwasanaeth wedi 
perfformio'n dda iawn mewn perthynas â chwrdd â thargedau, fodd bynnag, methodd hyn ag 
amlygu'r ymdrech eithafol y tu ôl i'r llenni er mwyn cyflawni hyn. Roedd y Pennaeth 
Gwasanaeth yn dymuno talu teyrnged i'r holl staff a oedd wedi helpu i gyflawni'r Cynllun 
Gwasanaeth yn ystod y cyfnod hynod heriol hwn. Roedd y 6 mis diwethaf wedi bod ychydig 
yn wahanol fel yr oeddem wedi bod yn y cyfnod adfer Covid er y byddai heriau sylweddol o 
etifeddiaeth Covid yn parhau am y 6 mis sy’n weddill o’r flwyddyn. Byddai Profi, Olrhain a 
Diogelu Covid yn parhau tan fis Mehefin nesaf ac roedd tîm Iechyd yr Amgylchedd yn dal i 
fod yn rhan o orfodi rheoliadau Covid. Fodd bynnag, wrth i’r rheoliadau hyn llacio’n raddol, 
 
Byddai etifeddiaeth y deunaw mis diwethaf yn parhau am gyfnod sylweddol ac roedd nifer o 
feysydd ôl-groniad gan gynnwys archwiliadau bwyd, cofrestru genedigaethau a chwiliadau 



 

pridiannau tir lleol. Hefyd, darn mawr o waith fyddai paratoi ar gyfer yr etholiadau sydd i ddod 
ym mis Mai gyda Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau Cymru i weithredu a gweithio mewn 
gwasanaethau democrataidd o ran paratoi ar gyfer cyfarfodydd hybrid. Roedd yn rhaid 
ailysgrifennu'r Cyfansoddiad, a fyddai'n ddarn sylweddol o waith ynddo'i hun i ymgorffori'r holl 
newidiadau deddfwriaethol newydd a fyddai'n dod i rym ynghyd â rhaglen hyfforddiant 
sefydlu newydd i aelodau, yn ogystal â chyflwyno'r etholiadau eu hunain. 
 
Gofynnodd yr Aelodau’r cwestiynau a ganlyn: 

· Roedd yr aelodau wedi cael gwybod bod diffyg gyrwyr tacsi yn y Ddinas a bod rhai 
wedi methu â dod fel y trefnwyd. Beth oedd effaith unrhyw ôl-groniad gwaith ar y 
broses trwyddedu tacsis? 
Cadarnhaodd Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio na fu gostyngiad yn nifer y 
trwyddedau a roddwyd yn ystod y cyfnod hwnnw ac nad oedd unrhyw ôl-groniad o 
ran ceisiadau yr ymdriniwyd â hwy. Yn amlwg, roedd y cyfnod cloi cychwynnol wedi 
bod yn anodd iawn i'r gyrwyr tacsis a hurio preifat. Bu gostyngiad yn nifer y 
ceisiadau a gyflwynwyd ac roedd incwm wedi lleihau ond cyn gynted ag y daeth y 
ceisiadau adnewyddu i mewn, cawsant eu prosesu. Pe bai unrhyw dacsis yn methu 
â dod i archeb a drefnwyd ymlaen llaw byddai hwn yn draeth o'u trwydded a gallai'r 
tîm trwyddedu ymchwilio iddo. 
 

· Holodd yr Aelodau ynghylch y graff yn yr adroddiad ynghylch y gyllideb gan nad oedd 
y ffigurau'n cyd-fynd â'r naratif. 
 
Cadarnhaodd Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio fod y graff yn yr adroddiad yn 
anghywir ac y byddai'r un cywir yn cael ei ailddosbarthu. Ffigur y gyllideb oedd £6.7 
miliwn ac oherwydd cynnydd yn y cronfeydd caledi o ran colli incwm roedd gennym 
bellach danwariant rhagweledig o tua. £27,000. 
 

· Mynegodd yr aelodau bryder am yr adroddiadau diweddar yn y wasg ynghylch sbeicio 
diodydd ledled y wlad mewn tafarndai a chlybiau, ac roeddent yn meddwl tybed a 
oedd unrhyw ffordd hawdd o adrodd am ddigwyddiadau o'r math hwn neu 
ymddygiad peryglus arall, o bosibl trwy ap y Cyngor. 
 
Cadarnhaodd Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio fod hyn yn rhywbeth y gallem 
ymchwilio iddo. Buom yn gweithio’n agos mewn partneriaeth â’r heddlu o ran 
gorfodi’r gyfraith ac er y byddai sbeicio diodydd yn weithred droseddol yn bennaf, 
gallem edrych arni o ran adolygu trwyddedau. Pe byddem yn teimlo nad oedd 
rheolwr y safle wedi gwneud digon i sicrhau diogelwch yn y safle, gallem ymchwilio. 
Ar hyn o bryd roedd pobl yn gallu cwyno trwy'r wefan am faterion fel cwynion sŵn 
ac felly gall fod yn ateb cymharol syml caniatáu i bobl gwyno am doriadau posibl ac 
ymddygiad troseddol o fewn eiddo trwyddedig hefyd. Buom yn gweithio'n agos 
gyda'r heddlu o ran monitro safleoedd trwyddedig ac yn awr roeddem yn cynnal 
mwy o'r archwiliadau trwyddedu arferol hefyd. 

 
Pobl a Newid Busnes 
Gwahoddedigion: 

- Rhys Cornwall – Cyfarwyddwr Strategol – Trawsnewid a Chanolfan Gorfforaethol 
- Kate Osment – Rheolwr Cyfathrebu Strategol 
- Tracy McKim – Rheolwr Polisi, Partneriaeth a Chynnwys 
- Cynghorydd David Mayer – Aelod Cabinet dros Gymuned ac Adnoddau 

 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Strategol drosolwg o'i Faes Gwasanaeth yn ystod y 6 mis 
diwethaf. Gwnaeth sylwadau ar y gwaith anhygoel o galed a wnaed gan ei Dimau yn ystod y 
pandemig, yr oedd rhai ohonynt yn hanfodol i'r sefydliad o ran ymateb ar unwaith. Roedd 
Argyfyngau Sifil Posibl yn hollbwysig yn ystod y cyfnod hwn ac er mai tîm bach oedd y blaen 
a'r canol o ddechrau'r pandemig. 
 



 

O safbwynt TG digidol, roeddem wedi dod ymlaen yn aruthrol yn ystod y pandemig ac wedi 
parhau i wneud hynny trwy 21/22. Roedd ein buddsoddiad blaenorol mewn TG wedi ein rhoi 
mewn sefyllfa dda iawn i allu gweithio'n gyflym mewn ffordd hyblyg, hybrid ac anghysbell. 
Roeddem wedi gweithio'n agos iawn gyda meysydd gwasanaeth eraill, llywodraeth Cymru ac 
eraill i ddatblygu cynllun ynni ardal leol fel rhan o'r agenda newid yn yr hinsawdd ac agenda 
garbon niwtral a gwnaethom barhau i weithio gyda'r Swyddfa Gartref ynghylch ceiswyr 
lloches ac adsefydlu. Roedd gwaith wedi'i wneud o amgylch yr etholiadau Llywodraeth Leol 
gyda seminar i'r holl aelodau wedi'i gynnal yn ddiweddar i drafod goblygiadau hynny ac 
roedd ceisiadau hunanwasanaeth Rheolwyr AD wedi parhau i gael eu cyflwyno. 
 
Roedd rhagolwg y gyllideb yn danwariant bach oherwydd rhywfaint o arian ychwanegol a 
dderbyniwyd i gyflawni gwaith ychwanegol oherwydd y pandemig ac roedd rhywfaint o waith 
prosiect wedi'i ohirio. Roedd costau hefyd wedi lleihau drwy resymoli systemau TG a chaffael 
ac roedd hyn yn rhywbeth y byddai'n parhau i edrych arno wrth symud ymlaen. Roedd y 
Pwyllgor wedi cael gwybod yn flaenorol am bwysigrwydd Cudd-wybodaeth Casnewydd ac 
roedd hyn wedi bod yn hanfodol yn ystod y pandemig o ran data gofodol a mapio data a 
oedd yn cefnogi’r rhestrau bregus a gwarchodol yn ystod y pandemig. Wrth symud ymlaen, 
roedd prosiectau'n cynnwys y siop un stop yn mapio data gofodol a gwybodaeth. Prosiect 
arall ar y gweill oedd adolygu ac ailgynllunio’r wefan gorfforaethol, gydag amserlen estynedig 
i’w gwblhau gan fod hwn yn ddarn sylweddol o waith ac yn olaf, 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol:- 
 

· O ran y gyllideb, pam na chafodd y ffigurau gwirioneddol eu hadrodd yn hytrach na'r 
rhai a ragwelwyd? 

 
Eglurodd y Cyfarwyddwr Strategol, o safbwynt rheoli cyllideb da, ei bod yn bwysig i 
reolwyr edrych ar ble roedd y cyllidebau'n debygol o ddod i ben, yn ogystal â 
rheoli'r gwariant gwirioneddol yn erbyn y rheini. Y broblem gyda gwariant 
gwirioneddol oedd bod hyn yn aml ar ei hôl hi oherwydd efallai y bu ymrwymiad ar 
gyfer darn o waith, ond pe bai gyda darparwr trydydd parti, gallai gorfod aros am yr 
anfoneb achosi oedi. Roedd y rhagolygon felly'n ystyried yr ymrwymiadau 
gwirioneddol ac arfaethedig hyn ac yn ddangosydd gweddol dda ar gyfer trefnu 
gwariant cyllidebol ar draws y sefydliad am y flwyddyn ac yn rhoi rhywfaint o le o 
fewn y sefydliad i feysydd a allai orwario a thrwy hynny alluogi cyllideb fwy 
adweithiol. 

 
· Gofynnodd yr Aelodau a oeddem wedi bod yn cymhwyso'r 'normal newydd' mewn 

perthynas â gweithio hyblyg ers dechrau'r flwyddyn ariannol ac mae'n debyg y 
byddai arbediad ariannol pe bai hyn yn parhau? 

 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol, o ystyried y cyfraddau Covid cyfredol, mai 
cyngor Llywodraeth Cymru oedd dal i weithio gartref lle bynnag y bo modd. Yn y 
dyfodol, pe bai sefydliadau'n parhau â model gweithio hybrid ni fyddai arbediad 
ariannol o reidrwydd oherwydd bod hyn yn cael ei gydbwyso gan gostau uwch 
megis darparu gweithfan, offer TG ac ati, ar gyfer y swyddfa a gweithio gartref. 
Roedd y Ganolfan Ddinesig yn dal i fod ar agor a gwresogi felly doedd dim 
arbediad yno. Roedd manteision ac anfanteision i’r ddwy ochr i’r ddadl ond ni fu 
unrhyw arbediad sylweddol gan y model gweithio hybrid presennol yng 
Nghasnewydd. Roedd y Ganolfan Ddinesig yn adeilad hynod o bwysig i Ddinas 
Casnewydd ac yn ased sylfaenol ac er nad oedd yn cael ei defnyddio'n ddigonol o'r 
blaen ni fu unrhyw drafodaethau ynghylch gwaredu er mwyn gwneud arbedion. 

 
Wrth drafod gweithio hybrid roedd hefyd yn bwysig cofio bod y gweithlu oddeutu 
5,500 o staff gyda 3,500 ohonynt yn gweithio mewn ysgolion a 1,970 arall heb fod 
mewn ysgolion, gyda thua 700 yn staff blaen fel Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Dinas. Dim ond tua 1,200 o staff oedd yn gallu gweithio'n hyblyg mewn modd 



 

hybrid ac roedd hyn yn cynrychioli ychydig dros un rhan o bump o gyfanswm y 
gweithlu. 

 
· Holodd yr aelodau am ailgynllunio'r wefan a'r cynnydd ar y cylchlythyr corfforaethol. 

 
Eglurodd y Rheolwr Cyfathrebu Strategol ein bod ar hyn o bryd yn gofyn i'r cyhoedd 
gofrestru ar gyfer yr e-gylchlythyr gan ei fod yn arf pwysig i ledaenu gwybodaeth a 
helpu i leihau'r baich ar y Ganolfan Gyswllt. Byddai'r cylchlythyr electronig yn fwy 
diweddar na Newport Matters a gymerodd amser i'w argraffu a'i ddosbarthu. Roedd 
yr e-gylchlythyr wedi bod yn fyw ers rhai misoedd ac yn cael ei anfon allan bob 
pythefnos. O ran ailgynllunio'r wefan, cytunwyd nad oedd y wefan bresennol yn 
hawdd ei defnyddio ac yn anodd ei llywio. Derbyniodd y Cyngor nifer enfawr o 
geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a gymerodd lawer iawn o amser swyddogion i 
ymchwilio felly roedd hyn hefyd yn rheswm dros ailgynllunio fel y byddai data pob 
adran a’r cyhoedd yn gallu ymchwilio’n hawdd a darganfod y gwybodaeth ofynnol 
drostynt eu hunain. 

 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Swyddogion am eu cyfraniad a'u hymatebion i gwestiynau'r 
Aelodau. 
 
Casgliadau - Sylwadau i'r Cabinet 
 
Roedd y Pwyllgor yn dymuno gwneud y sylwadau a ganlyn i’r Cabinet: 
 
Cyfraith a Rheoleiddio 
 

· Yn gyntaf, roedd y Pwyllgor yn dymuno diolch i'r Aelod Cabinet a'r Pennaeth 
Gwasanaeth am eu presenoldeb ac roedd am gael gwybod bod gan yr holl 
swyddogion a staff yr hawl i fod yn falch o'u gwaith a sicrhau bod y gwasanaethau a 
ddarperir wedi bod o ansawdd da drwy gydol y cyfarfod. pandemig. Canmolodd y 
Pwyllgor ansawdd yr adroddiad hefyd. Nodwyd nad oedd y graff Cyfraith a 
Rheoleiddio – Rhagolwg Canol Blwyddyn o’i gymharu â Chyllideb 2021/22 ar dudalen 
19 o’r agenda yn cyfateb i’r hyn a ddywedwyd yn y Crynodeb Gweithredol am y cyllid, 
felly, os yn bosibl, gallai’r Pwyllgor godi hyd yma anfonwyd graff atynt. 
 

· Roedd y Pwyllgor yn gwerthfawrogi y gellir bellach adrodd ar gwynion ynghylch 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, megis cwynion sŵn, drwy ap, ond hoffai wybod a oes 
modd rhoi gwybod am ragor o ymddygiad gwrthgymdeithasol megis achosion o 
sbeicio diodydd yn nhafarndai a chlybiau Casnewydd. gellid ei ymestyn i'r ap gan y 
gallai hyn fod yn arf hanfodol i leihau'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
 

· Roedd yr aelodau'n falch o glywed na fu gostyngiad yn nifer y trwyddedau tacsi a 
roddwyd yn ystod y pandemig a chyn gynted ag y daw'r ceisiadau adnewyddu yn y 
maes gwasanaeth sy'n eu prosesu. Roedd yr aelodau'n dymuno nodi hyn, gan fod y 
Cyngor yn sicrhau bod popeth yn cael ei wneud ar eu hochr i sicrhau bod gan yrwyr 
tacsi bopeth yn eu lle ar gyfer eu cyflogaeth. 
 

Pobl a Newid Busnes 
 

· Dymunodd y Pwyllgor unwaith eto ddiolch i'r Aelod Cabinet a'r Pennaeth Gwasanaeth 
am eu presenoldeb ac roedd am wybod bod gan yr holl swyddogion a staff yr hawl i 
fod yn falch o'u gwaith a sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir wedi bod o 
ansawdd da drwy gydol y cyfarfod. pandemig, yn enwedig helpu'r Cyngor i symud 
ymlaen i addasu i'r normal newydd. Canmolwyd ansawdd a manylder yr adroddiad 
hefyd. 

 



 

· Mewn ymatebion i'r Cyfarwyddwrgan bwysleisio nad oedd y drefn arferol newydd yn 
cael ei hysgogi gan arbedion cost, ond gan ystyriaethau ehangach a’r ymateb i’r 
pandemig, dywedodd y Pwyllgor y byddai’n ddefnyddiol gwybod sut yr oedd y nodau 
hynny’n gweithio’n ymarferol, ac y byddai’n fuddiol i’r pwyllgor. yn yr adolygiad 
gwasanaeth nesaf i gael asesiad swyddog o sut mae'r nodau a ragwelir yn y drefn 
arferol newydd yn cael eu gwireddu.Byddai'n ddefnyddiol i Aelodau hefyd olrhain y 
nodau arferol newydd, y cynnydd a gyflawnwyd ac i ba raddau y maent wedi bodloni 
gofynion y Cyngor ac Adnoddau Dynol, a byddai'n dda pe bai hynny'n gam 
gweithredu parhaus gyda chanran yn cael ei rhoi os yn bosibl. 
 

· Roedd y Pwyllgor yn falch o glywed bod yr E-gylchlythyr yn mynd allan bob pythefnos a 
bod pobl yn gallu ymuno ag ef drwy'r wefan. Roedd hefyd yn dda gwybod bod y maes 
gwasanaeth yn ei adolygu ar gyfer cynnwys a hefyd yn edrych ar amlder wrth iddo 
fynd rhagddo. 
 

 
 

5 Adroddiad Cynghorydd Craffu  
 
Gwahoddwr: 

- Neil Barnett – Cynghorydd Craffu 
 

a) Diweddariad ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol 
 
Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, a hysbysodd y Pwyllgor 
o’r pynciau a oedd i’w trafod yn y ddau gyfarfod pwyllgor nesaf: 
 
Dydd Llun 29 Tachwedd 2021 am 4pm, yr eitemau ar yr agenda; 
·Adolygiad Canol Blwyddyn Cynllun Gwasanaeth 2021-22 ar gyfer: 

- Buddsoddiad mewn Adfywio a Thai 
- Gwasanaethau Dinas 
- Cyllid 

 
Dydd Llun, 13eg Rhagfyr, 2021 am 4pm, yr eitemau ar yr agenda; 
·Strategaeth Twf Economaidd a Chynllun Adfer Economaidd – Monitro Argymhellion 

- 
 
 

 
Daeth y cyfarfod ben am5.30 yp 

 
 


